



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้จัดสรรทุนวิจัยมุ่งเป้า ในกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมและแหล่งชุมชน (แผนงานต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในลักษณะทุนสมทบ และให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นผู้บริหารจัดการทุน โดยมีเป้าหมายการดำเนินการดำเนินงานใน ๒ ด้านหลัก คือ ๑. การพัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการงานวิจัยทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ๒. การสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ที่ตอบสนองต่อโจทย์การพัฒนาของพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ และได้ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาจัดสรรทุนและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแจ้งผลการพิจารณาสนับสนุนและจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	ผลการพิจารณา	งบประมาณ (บาท)
๑	เครือข่ายทางสังคมและพลังของข้อมูลและสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรหอยตลับในชุมชนบริเวณลุ่มน้ำปะเหลียนจังหวัดตรัง	รศ.ดร.ณัฐิตา โรจนประศาสน์	สนับสนุน	๓๐๐,๐๐๐
๒	พลวัตประชากรปลาเศรษฐกิจชนิดหลักและความสัมพันธ์กับปัจจัยสภาพแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบริเวณลุ่มน้ำปะเหลียน	ดร.วิกิจ ผินรับ	สนับสนุน	๓๐๐,๐๐๐
๓	รูปแบบของกระแสน้ำและอิทธิพลทางกายภาพบางประการเพื่อใช้ในการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน	อาจารย์นิคม อ่อนสี	สนับสนุน	๓๕๐,๐๐๐
๔	การเปรียบเทียบต้นทุน และผลตอบแทนจากการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ของชุมชนพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง	ผศ.ระริน เครือวรพันธุ์	สนับสนุน	๒๐๐,๐๐๐
๕	การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านในเขตลุ่มน้ำปะเหลียน เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหาร	ผศ.ชมพูนุช โสมาลัย	สนับสนุน	๓๐๐,๐๐๐
๖	การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในเขตลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง	อาจารย์สุจิตรา ปานแก้ว	สนับสนุน	๒๐๐,๐๐๐

ที่	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	ผลการพิจารณา	งบประมาณ (บาท)
๗	ศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง	อาจารย์อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี	สนับสนุน	๓๕๐,๐๐๐
๘	แนวทางการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียนเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน	ดร.ณัฐนิภรณ์ น้อยเสงี่ยม	สนับสนุน	๓๐๐,๐๐๐
๙	นวัตกรรมสีเขียววัสดุเหลือใช้จากต้นจากสู่ความยั่งยืนของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน	อาจารย์พัชชญา สังฆกุล	สนับสนุน	๒๕๐,๐๐๐
๑๐	การสร้างมูลค่าวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปของชุมชน เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์	อาจารย์สุพัชรา เพ็งเกลี้ยง	สนับสนุน	๒๕๐,๐๐๐
๑๑	การพัฒนาตู้อบแสงอาทิตย์สำหรับอบแห้งใบจากสู่ชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน	อาจารย์นพดล โพชกำเหนิด	สนับสนุน	๔๐๐,๐๐๐

ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา จะทำการแจ้งนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ดำเนินการทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยในลำดับต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย